



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๑๒๗,๖๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นิสิต มศว อัดล้างห้องน้ำ ต่อคิวอยากทำบ้านในมหาวิทยาลัย

ศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวภายหลังเยี่ยมชมโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ล้างห้องน้ำลดตัวลดตน ไม่ดูถูกคนไม่ดูถูกงาน ประจำปี 2556 ในวันที่ 6 มี.ค. 2557 ณ มศว ออกรายว่า โครงการล้างห้องน้ำโดยนิสิต เริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2555 ถึงวันที่ กุมภาพันธ์ ปี 2557 เวลาผ่านไปปีกว่าๆ ระบบต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นิสิตจัดเวรเข้าทำงานล้างห้องน้ำโดยบริหารจัดการตัวเอง ทำอย่างไรก็ได้ให้ห้องน้ำสะอาด ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือ มีแม่บ้านช่วยเสริมกำลังเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ทางกองกิจการนิสิตได้จัดประกวดห้องน้ำสวยงาม นิสิตมีการดูแลจัดการของนิสิต โดยใช้วัสดุเหลือใช้มาตกแต่งห้องน้ำ ซึ่งนิสิตที่เข้าโครงการล้างห้องน้ำทั้งสามมหาวิทยาลัย มีสองคณะคือ พลศึกษา และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ใช้ความริ้วควมมีโอกาสได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 1 วิชาบริหารจัดการของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ วิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน ซึ่งส่วนใหญ่สอนเรื่องราวแห่งชีวิตนำมาประยุกต์ใช้ในทางล้างห้องน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผมประทับใจคือเมื่อนิสิตเป็นคนล้างห้องน้ำเอง ทำให้เขาเห็นปัญหาของคนที่มาใช้ห้องน้ำ การนำกระดาษเหลือใช้มาตัดและแขวนไว้ในห้องน้ำแต่ละห้อง เพื่อให้ นิสิตหญิงและบุคลากรได้ใช้ห้อยอนามัย ถ้าให้ผู้บริหารวางระบบการล้างห้องน้ำแล้วจ้างคนเข้ามาล้าง บางทีเรื่องของการตากห้อยอนามัยก็ใช้แล้วของมีผู้หญิงก็คิดไม่ได้ คิดไม่ออก เมื่ออุปกรณ์ภายในห้องน้ำเสียหาย นิสิตก็คิดหาวิธีและสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่คนงานซึ่งดูแลในส่วนนี้เข้าซ่อมแซม วันหนึ่งพบอีกว่า งานล้างห้องน้ำของนิสิต ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต ยังเป็นหน้าที่ของนิสิต มศว สนใจและเข้าตัวกันมาก จนต้องมีผู้เสียสละให้รุ่นหนึ่งได้ทำ ผมจึงให้มีขยายแก่กองกิจการนิสิตว่า หากนิสิตต้องการทำงานล้างห้องน้ำ ควรจะมีทีมและเปิดกว้างให้นิสิตทุกคนได้มีโอกาสทำงานล้างห้องน้ำทุกคน ได้ใช้มีขยายวงกว้าง มศว หวัง มหาวิทยาลัยให้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 80 บาท ซึ่งมันน่าจะมากกว่าการทำงานในส่วนอื่นว่า ผมไม่ได้มองแค่ประเด็นนี้ แต่กลับคิดถึงนิสิตสนใจอยากทำงานล้างห้องน้ำ ดีกว่าไปทำงานอย่างอื่นที่ไม่สุจริต คือผมอยากบอกบอกว่าผมเราจะให้ค่าตอบแทนนิสิตชั่วโมงละ 80 บาท เรา



ก็ยังมีนิสิตที่มากล้างห้องน้ำไม่ครบจำนวนห้องน้ำทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ แสดงให้เห็นว่าการจ้างชั่วโมงละ 80 บาท มันไม่ได้เยอะ ผมว่าเด็กๆ ที่มาทำงานล้างห้องน้ำ ไม่ได้คิดเพียงค่าตอบแทนชั่วโมงละ 80 บาท เท่านั้น แต่เขาได้เพื่อน ได้ทำงานที่ท้าทาย ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้ห้องน้ำที่เราทำความสะอาดมันสะอาดและมาเข้าไปได้ตลอดทั้งวัน อีกทั้งได้ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานล้างห้องน้ำในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองรัก ซึ่งถ้าเขาเลือกทำงานนอกเวลาในภาคทางสายตรงที่มีอยู่เกลื่อนในออนไลน์ อาจจะได้เงินมากกว่าชั่วโมงละ 80 บาท แต่เขาอาจจะไม่ได้เพื่อน ไม่ได้ความภาคภูมิใจต่อสถาบันที่เขารัก

ศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า เรื่องของการล้างทำความสะอาดห้องน้ำเป็นเรื่องที่อธิการบดี มศว ต้องสนใจ และไม่ใช่ว่าเรื่องการล้างห้องน้ำ เรื่องอื่นๆ ที่อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ หากแต่คิดให้ละเอียดจะพบว่าต้องใช้ผู้บริหารขับเคลื่อน มันเป็นเรื่องที่ทำงานของผม มันเป็นการเสนอความคิด เสนอปรัชญาให้เป็นรูปธรรม เมื่อตกผลึกทางความคิดและอุดมการณ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องอธิการบดีลงมาทำก็ได้ ซึ่งตอนนี้ผมเห็นว่าการทำงานที่คนส่วนใหญ่ไม่เลือกทำ มองว่าน่ารังเกียจ สกปรก ทำงานแล้วได้ค่าตอบแทนไม่คุ้ม ถือเป็นจุดอ่อนทางอุดมการณ์ ความคิดความเชื่อ อธิการบดีก็ควรลงลงมาทำใช้ในจุดอ่อนด้านอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อ แต่ถ้าเมื่อไหร่จุดอ่อนนี้เริ่มเข้มแข็ง อธิการบดีก็ไปทำจุดอ่อนในเรื่องอื่นๆ ต่อไป ถึงวันนั้นนโยบายการล้างห้องน้ำลดตัวลดตน ไม่ดูถูกคนไม่ดูถูกงาน ผลคือออกนอกผลงาน ผมเห็นเสนอให้

นิสิตที่เข้าทำงานล้างห้องน้ำ จัดตั้งชมรมคนเคยล้างห้องน้ำขึ้นมา เพื่อจะได้รวบรวมคนที่เคยล้างห้องน้ำ และเขาก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมนี้ เนื่องจากสมาชิกชมรมจะมีรุ่นพี่รุ่นน้อง และเป็นกิจกรรมที่จะดึงรุ่นพี่รุ่นน้อง เข้ามา เกิดเป็นความรักและผูกพันขึ้น มันทำให้เห็นเรื่องราวประสบการณ์ พฤติกรรม ซึ่งถ้าทำบ่อยๆ จะถูกเปลี่ยนเป็นทัศนคติ ผมเสนอแนะให้นิสิตที่ทำงานล้างห้องน้ำอยู่แล้วไปชวนเพื่อนมาทำงานล้างห้องน้ำ และควรชวนด้วยความคิดใหม่ที่ว่าการทำงานล้างห้องน้ำในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องดี เราจึงอยากให้เพื่อนที่เรารัก มาทำในเรื่องนี้

ด้านนายชวณัฐ แก้วพรม คณะพลศึกษา

กล่าวว่า ผมเข้าโครงการล้างห้องน้ำลดตัวลดตน ไม่ดูถูกคนไม่ดูถูกงาน ครั้งแรกผมมองว่าเป็นงานสุจริต ค่าตอบแทนไม่สูงใจ แต่ผมไม่รังเกียจที่จะทำงานนี้จึงรวมกลุ่มเพื่อน ขึ้นมา เมื่อก่อนก็ไม่ได้มีงานล้างห้องน้ำทำก็ค่อยไปแจ้งเรื่องการดูแลความสะอาดห้องน้ำ หลังจากนั้นพบว่าตัวเองใส่ใจความสะอาด การดูแลห้องน้ำที่ใส่ใจมากขึ้น จากที่ไม่เคยล้างห้องน้ำที่บ้านเลย ผมก็ไปล้างห้องน้ำให้พ่อแม่และที่มหาวิทยาลัยช่วยพ่อแม่มากขึ้น เมื่อเกิดทักษะการล้างห้องน้ำ ทำให้ผม ออกมาทำงานง่ายขึ้น มากขึ้นด้วย

“ผมไม่คิดว่าโครงการเล็กๆ อย่างการล้างห้องน้ำอธิการบดีจะเข้ามาดูแลด้วยตัวเอง ประทับใจมาก ผมคิดว่าอธิการบดีมีงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากมาย คงไม่มีโอกาสได้มาฟังเราบอกเล่าเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำ ผมประทับใจมาก”